

của nhân dân, luôn xứng đáng là người đại biểu của nhân dân.

2. Tích cực làm tốt nhiệm vụ đại biểu Quốc hội trong việc tham gia các chức năng của Quốc hội: về lập pháp, quyền công dân, pháp luật về kinh tế, làm cho luật pháp của nước ta thông thoáng, minh bạch và thuận lợi nhất cho nhân dân và doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Thúc đẩy việc ban hành và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, y tế, giáo dục, người có công, người cao tuổi, người yếu thế. Đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Đề xuất các giải pháp để phát triển chuỗi cung ứng khép kín và tham gia cùng các cơ quan chức năng, giám sát quá trình sản xuất, tiêu thụ thực phẩm an toàn, đấu tranh chống chạy theo lợi nhuận hủy hoại môi

trường sống, sử dụng chất độc hại trong hàng hóa, thực phẩm ảnh hưởng sức khỏe con người, tích cực tham gia đấu tranh pháp lý bảo vệ chủ quyền quốc gia của Tổ quốc.

3. Tầng cường vận động các nguồn lực, thu hút đầu tư cho sự phát triển của tỉnh Thái Bình.

Được cử tri bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ cùng với các đồng chí trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, tuyến đường bộ ven biển, giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tích cực quảng bá tiềm năng, lợi thế, mảnh đất và con người Thái Bình để thu hút các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư vào các công trình kinh tế trọng điểm, các khu, cụm công nghiệp, phát triển đô thị văn minh, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông, lâm, thủy sản, bảo vệ môi trường, hiện đại hóa hệ thống giao thông trong tam giác phát triển kinh tế Hà

Nội - Thái Bình - Quảng Ninh, sớm đưa tỉnh nhà trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh và phát triển bền vững.

4. Tiếp tục cùng tập thể Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thái Bình đoàn kết với nhau chống dịch thành công vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đầu tư, nhanh chóng tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong quản lý và phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa Thái Bình có uy tín trong và ngoài nước. Tập trung phát triển Tập đoàn kinh tế Hương Sen theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, giữ vững sản phẩm truyền thống, nâng tầm thương hiệu Việt và nhiều sản phẩm mới. Góp phần cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thái Bình, đóng góp thật nhiều cho ngân sách của tỉnh Thái Bình trong những năm tới và giải quyết việc làm ổn định cho con em Thái Bình không phải đi lao động ở nơi khác. Cùng với các cấp, các ngành chăm lo công tác an sinh xã hội, chăm sóc người có công, giúp người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

5. Thường xuyên gắn bó chặt chẽ với cử tri tỉnh và cử tri nơi bầu cử: lắng nghe ý kiến của cử tri, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp từ đó hiểu đúng và phản ánh đầy đủ, trung thực những bức xúc, trăn trở, nguyện vọng, sáng kiến và tâm tư, tình cảm của nhân dân cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, xây dựng nhà nước pháp quyền thực sự do dân và vì dân. Thường xuyên đón đóc các cấp chính quyền trung ương và tỉnh Thái Bình giải quyết nhanh chóng và đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh. Quyết tâm bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, kiên quyết đấu tranh với cái sai, với các tệ nạn tiêu cực trong xã hội nhất là tệ nạn tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

Trên đây là nội dung chương trình hành động của tôi. Tôi mong tiếp tục nhận được những tình cảm quý mến và sự tin tưởng, tin nhiệm của các cử tri để tôi được thực hiện chương trình hành động của mình.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 GỒM CÁC HUYỆN ĐÔNG HƯNG VÀ THÁI THỤY



Họ và tên: Nguyễn Văn An
(Nguyễn Minh An)
Ngày tháng năm sinh: 30/11/1968
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội.

Được Hội đồng bầu cử, Ủy ban bầu cử và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương đề cử, theo sự giới thiệu của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội; đặc biệt, được tỉnh Thái Bình chấp thuận, tôi rất vinh dự được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Thái Bình. Nếu được các cử tri tin nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu dân cử do pháp luật quy định, tôi sẽ cố gắng đem toàn bộ khả năng, sức lực, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực làm tốt các công việc sau đây:

Thứ nhất, nếu là đại biểu Quốc hội, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú ở cấp quản lý địa phương và đặc biệt am hiểu sâu sắc về hoạt động Quốc hội có được khi làm lãnh đạo Truyền hình Quốc hội, tôi sẽ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ người đại biểu nhân dân trong việc Quốc hội thực hiện chức năng lập pháp và quyết định vấn đề quan trọng của đất nước. Theo đó, tôi sẽ tích cực tham gia đóng góp xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, phục vụ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thứ hai, đại biểu Quốc hội là đại biểu của dân nên trước tiên phải trọng dân và lắng lòng vì nhân dân phục vụ. Theo đó, tôi sẽ ra sức nghiên cứu, luôn đi sâu, đi sát, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, liên hệ mật thiết với nhân dân, hiểu rõ đời sống của nhân dân trên địa bàn ứng cử, định kỳ đi cơ sở và thực hiện đầy đủ lịch tiếp dân, ghi nhận nghiêm túc các ý kiến của cử tri, phản ánh trung thực các ý kiến đó với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời giám sát giải quyết tới cùng các vấn đề cử tri kiến nghị. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp, quyết sách, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc và những kiến nghị của cử tri, góp phần củng cố và xây dựng lòng tin vững chắc của người dân với Đảng và Nhà nước.

Thứ ba, sau khi nghiên cứu kỹ tình hình cụ thể của địa phương và lắng nghe ý kiến của người dân thông qua tiếp xúc với cử tri tại địa bàn ứng cử, tôi sẽ tích cực tham gia ý kiến với Quốc hội để từng bước có các quyết sách phù hợp với các vấn đề cụ thể đối với tỉnh nhà và bà con cử tri tỉnh nhà.

Là một người con của quê hương Thái Bình thân yêu, tôi cảm thấy vui mừng và tự hào trước những đổi thay, phát triển về mọi mặt của tỉnh nhà. Thái Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tốt, tăng mạnh cả về số lượng dự án và vốn đầu tư; thu ngân sách trên địa bàn luôn vượt dự toán được giao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn vốn, nhất là nguồn vốn xã hội hóa; hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh trong 3 năm so với mục tiêu Đại hội XIX của tỉnh; điện mạng đô thị, nông thôn ngày càng được cải thiện theo hướng văn minh, hiện đại; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đổi mới, sắp xếp, tinh gọn bộ máy được triển khai kịp thời; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao. Các thủ tục hành chính đã được cắt giảm tối thiểu 40% thời hạn giải quyết so với quy định của trung ương; 100% thủ tục hành chính được thực hiện theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Sau đại hội đảng bộ các cấp, công tác dân vận được thực hiện có hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp.

Nếu được quý vị cử tri tin nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ cố gắng hết sức mình nỗ lực thực hiện tốt những công việc trọng tâm trong chương trình hành động của mình, toàn tâm, toàn lực giải quyết những khó khăn, tồn tại của tỉnh như sau:

Tôi sẽ tích cực tham gia cùng với các thành viên trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ mối quan hệ chặt chẽ với lãnh đạo tỉnh nhà và địa phương trong việc phản ánh kịp thời những vướng mắc trong đời sống của nhân dân tại địa bàn nơi tôi ứng cử cũng như cử tri trên cả nước. Tích cực, chủ động tham gia đóng góp, đề xuất giải pháp với các cấp chính quyền để góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh mối liên hệ giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, phát triển nông nghiệp hữu cơ và sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển nhiều sản phẩm có công nghệ sản xuất đạt trình độ quốc gia và khu vực; phát triển các khu công nghiệp, thu hút đầu tư; giải quyết việc làm cho nhiều người dân, đảm bảo an sinh xã hội... nâng cao đời sống vật chất và tinh

thần của người dân nâng lên một tầm cao mới. Thúc đẩy việc xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển của tỉnh, tăng cường hợp tác, liên kết phát triển kinh tế vùng với các tỉnh, thành lân cận, đặc biệt là Hải Phòng, Quảng Ninh....

Tôi cũng sẽ tích cực đóng góp ý kiến với lãnh đạo tỉnh nhà trong việc tăng cường công tác quản lý nhà nước nói chung, đặc biệt là việc giải quyết những yếu kém về quản lý tài nguyên môi trường, quản lý thực hiện quy hoạch và quản lý, giám sát sau cấp phép đầu tư; góp phần giải quyết kịp thời tình trạng lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép ở một số địa phương; thúc đẩy nhanh việc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số khu dân cư, cụm công nghiệp, làng nghề.... thông qua việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung ở các khu/cụm công nghiệp đạt tiêu chuẩn môi trường.

Là người đã từng lãnh đạo công tác khoa học công nghệ, tôi rất tâm đắc với việc cần phải tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có chất lượng cao để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương. Tôi cũng sẽ đóng góp ý kiến với Quốc hội và các cơ quan chức năng có những chính sách tạo điều kiện cho hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh nhà chủ động tham gia cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, tạo được những đột phá hữu ích nhằm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Là người có học vị tiến sĩ về quản lý hành chính công, tôi mong muốn được đem những kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm của mình trong việc giám sát, kiến nghị, đề xuất thúc đẩy một cách mạnh mẽ hoạt động cải cách hành chính của tỉnh ở một số số, ngành, địa phương đang còn yếu kém nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển mạnh mẽ các loại hình doanh nghiệp và các hình thức kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư, đáp ứng được mong đợi, yêu cầu của doanh nghiệp và nhân dân.

Trên đây là chương trình hành động của tôi. Nếu được cử tri tin nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, bản thân tôi với bản lĩnh chính trị, kiến thức, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và sự hỗ trợ của cử tri, lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tại địa bàn ứng cử - sẽ cố gắng hết sức mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt chương trình hành động của mình.



Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Dung
Ngày tháng năm sinh: 4/8/1969
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế Thái Bình; Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch thường trực Hội Thị ký Hội Y tế công cộng Thái Bình; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình.

Những ngày này cách đây tròn 5 năm, tôi cũng được đứng trước các vị cử tri trình bày chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các vị cử tri tin tưởng lựa chọn bầu cho tôi và ủng hộ, giúp đỡ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu của nhân dân trong suốt nhiệm kỳ qua.

Hôm nay, kiểm điểm lại, tôi thấy rất hạnh phúc khi đã không phụ niềm tin của các cử tri đã dành cho tôi, trong suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, tôi đã luôn cố gắng để thực hiện lời hứa trước cử tri.

Trong suốt một nhiệm kỳ hoạt động, dù mới tham gia khóa đầu tiên, là đại biểu quốc hội kiêm nhiệm, lại giữ trọng trách lãnh đạo một cơ sở giáo dục nghề nghiệp lớn của tỉnh nhưng tôi đã rất chủ động, tích cực tham gia có chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Quốc hội, của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội với tư cách là ủy viên Ủy ban và của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định.

Từ nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật để nhiệm vụ giám sát hoặc các quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước tôi đều dành thời gian tìm hiểu, tham khảo các nghiên cứu, trao đổi với các chuyên gia, đồng nghiệp và đặc biệt là tham khảo ý kiến cử tri để tổng hợp, tham gia phát biểu đóng góp nhiều ý kiến sát thực với tình thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, không né tránh, để xuất các giải pháp, hướng khắc phục, xử lý phù hợp với lợi ích chung. Đối với hoạt động chất vấn tại nghị trường, tôi đã hơn 10 lần tham gia đưa câu hỏi với các nội dung có trị quan tâm gửi gắm tới Thủ tướng và các Bộ trưởng trên nhiều lĩnh vực như: biên soạn sách giáo khoa; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT; phân luồng học sinh sau THCS; vấn đề dạy văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đào tạo nhân lực y tế; chính sách cho người có công; chính sách an sinh xã hội; đầu tư công; an toàn thực phẩm; an toàn lao động; vệ sinh môi trường, phòng chống xâm hại trẻ em... Có những vấn đề tôi tâm huyết, kiên trì theo đuổi suốt cả nhiệm kỳ hoạt động, điển hình là giải pháp nâng cao

chất lượng đào tạo nhân lực cho ngành Y tế; về chế độ chính sách, giờ làm thêm, các quyền lợi của người lao động; việc cân đối thu chi quỹ bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi cho cả người khám chữa bệnh và cơ sở y tế. Tôi đã nhiều lần giới thiệu tranh luận với các Bộ trưởng cũng như với các Đoàn đại biểu Quốc hội khác để phát triển nội dung chất vấn, đi đến cùng vấn đề, làm rõ trách nhiệm cá nhân, đòi hỏi phải có những giải pháp khả thi, cụ thể để giải quyết thỏa đáng, dứt điểm những vướng mắc, bất cập, hạn chế trong thực tiễn trên tinh thần thực sự chân thành, xây dựng.

Ngoài ra, bên hành lang Quốc hội, tôi cũng đã tranh thủ gặp và trình bày thêm với lãnh đạo Chính phủ, một số lãnh đạo bộ, ngành trung ương về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án tại địa phương, để nghị các đồng chí lãnh đạo quan tâm giải quyết nên có dự án vướng mắc suốt 5 năm đã được tháo gỡ và triển khai, điển hình như dự án "Tăng cường hệ thống y tế tỉnh Thái Bình" giai đoạn 2020 - 2023, sử dụng vốn vay ODA ưu đãi của Chính phủ Đức, với tổng mức đầu tư xấp xỉ 3 triệu EURO.

Trong suốt nhiệm kỳ, tôi đã có hơn 30 lượt ý kiến tham gia góp ý vào nhiều dự án luật, điển hình như: Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ luật Lao động, Luật Du lịch, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng... Trong đó có ý kiến đã được cơ quan xây dựng chính sách tiếp thu, chỉnh sửa đưa vào nội dung luật.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã đi qua với những đổi mới trong hoạt động hiệu quả hơn, được cử tri và nhân dân đánh giá là một nhiệm kỳ thành công, tuy nhiên còn rất nhiều vấn đề phía trước về công tác lập pháp, công tác giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sắp tới, có nhiều dự án Luật trong lĩnh vực y tế, giáo dục... dự kiến được đưa vào chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh, như: Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật Khám chữa bệnh, Luật Dân số, Luật Bảo hiểm y tế... Bên cạnh đó là những vấn đề tôi hết sức quan tâm như chính sách cho người có công, cho người nghèo, cho phụ nữ và trẻ em; chính sách đãi ngộ với nhân viên y tế, với giáo viên; chính sách cho cán bộ cơ sở; chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giải quyết việc làm cho nông dân trong quá trình đô thị hóa; gần chương trình giảm nghèo với chương trình phát triển giáo dục nghề nghiệp... khiến tôi còn băn khoăn, trăn trở; cũng có những vấn đề tôi vẫn tâm huyết, kiên trì đeo đuổi, cần thêm thời gian.

Nếu được các cử tri tin nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, với kinh nghiệm thực tế trong quá trình gần 30 năm công tác trên nhiều lĩnh vực cùng với kinh nghiệm của đại biểu Quốc hội qua một nhiệm kỳ, tôi sẽ tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến, chuyển tải kiến nghị của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan liên quan góp phần đưa Luật vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Tôi xin hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò của người đại biểu nhân dân trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, luôn liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; xứng đáng với niềm tin của cử tri dành cho tôi.



Họ và tên: Trương Thị Hương Giang
Ngày tháng năm sinh: 24/12/1975
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Số, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình.

Là người con sinh ra và lớn lên tại quê hương, thấm nhuần trang lịch sử vẻ vang của thế hệ cha ông đi trước, được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh nhà, tôi đã và đang chủ động nắm bắt nghiên cứu cơ chế, chính sách để phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện, cấp xã, nhà văn hóa, các thôn đã tự thành lập các câu lạc bộ văn hóa dân gian, câu lạc bộ dân vũ, câu lạc bộ bóng chuyền hơi... Đây là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân về hướng thụ và sáng tạo văn hóa, đồng thời bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ở các địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay việc quản lý, khai thác, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở vẫn còn hạn chế, chưa phát huy hết công năng của các thiết chế. Vì vậy, để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu văn hóa sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của người dân, đáp ứng kịp sự phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội cần thiết phải xây dựng hỗ trợ và nâng cao hiệu quả quản lý, hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả hơn nữa các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở một cách đồng bộ.

Chính vì những lý do trên, tôi đã và đang chủ động nghiên cứu các thiết chế văn hóa, thể thao của tỉnh nhà, nhất là những khó khăn, vướng mắc; đồng thời, về cơ sở tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cử tri, trên cơ sở đó đề ra chương trình hành động cho mình nếu trúng cử như sau:

Trước hết, là người đại diện cho nhân dân, tôi nhận thức rõ đại biểu không chỉ gần dân mà phải trọng dân nên tôi chủ động, tận dụng mọi cơ hội để tiếp xúc với cử tri, nhất là cử tri nơi bầu ra mình để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân kịp thời nói lên tiếng nói của nhân dân tại diễn đàn Quốc hội, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ các vấn đề để phát triển văn hóa, thể thao trong xã hội nhập và phát triển, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện sức khỏe của nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để phát huy, quảng bá các giá trị văn hóa của tỉnh Thái Bình.

Thứ đực thể thao (TDTT) có giá trị đặc biệt đối với việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phát triển và hoàn thiện thể chất con người.

TDTT còn có giá trị xã hội to lớn là làm cho con người có khả năng tự thể hiện, tự khẳng định và hoàn thiện mình; tạo cho con người niềm vui giao tiếp, gắn bó với tập thể, cộng đồng và xã hội; góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao tinh thần tích cực xã hội, tiếp nhận những định hướng giá trị của xã hội.

"Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe", đó là một câu trong bài "Sức khỏe và thể dục" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Cứu quốc ngày 27/3/1946 và cũng chính là "Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục" của Bác.

Không có sức khỏe, con người không thể tham gia lao động xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ ham sống, vui sống trong niềm vui, trong sự lạc quan với lòng tự tin vào mình và sẵn lòng yêu thương, vì tha, đùm bọc lẫn nhau. Mỗi người cần bảo vệ, giữ gìn sức khỏe, vốn quý của mình. Xã hội cần có biện pháp nâng cao sức khỏe của toàn dân.

Chính những ý nghĩa trên, tôi nhận thấy mình rõ nghĩa vụ của bản thân khi xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển thể dục, thể thao, các văn bản quy phạm pháp luật về thể dục, thể thao.

Đối với công tác xây dựng pháp luật, tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất tập trung sửa đổi, xây dựng mới các đạo luật có liên quan chặt chẽ đến đời sống của nhân dân, đặc biệt các thiết chế văn hóa, thể thao từ cấp thôn, tổ dân phố; cấp xã, thị trấn; cấp huyện; cấp tỉnh.

Về những vấn đề quan trọng, tôi sẽ kiến nghị với Quốc hội, các cơ quan hữu quan có chính sách, biện pháp hợp lý, thúc đẩy các chương trình văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp nhu cầu của người dân, theo lứa tuổi, hấp dẫn, bổ ích nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia.

Về hoạt động giám sát, tôi sẽ đề nghị Quốc hội tập trung giám sát có hiệu quả những vấn đề mà nhân dân quan tâm, mong chờ, để bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm, các chủ trương, chính sách hợp lòng dân được đi vào cuộc sống.

Đối với Thái Bình của chúng ta, phong trào thể dục thể thao như là một môn ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi người dân Thái Bình. Vào các buổi chiều tối, các phong trào dân vũ, khiêu vũ, yoga và các môn thể thao khác được tập luyện tại các nhà văn hóa, khu thể thao... đã tiếp thêm sức mạnh cho mảnh đất và con người Thái Bình phát triển. Giờ đây nói đến các sự kiện thể thao người ta không còn nghĩ đơn thuần các cuộc so tài thi thố sức mạnh hay giải trí, mà thể thao còn là làm kinh doanh, là trình diễn và còn cả là địa chính trị chiến lược.

Thái Bình là tỉnh nổi bật trên bản đồ Việt Nam, không chỉ trong nước mà cả trên đấu trường thể thao khu vực và quốc tế được biết đến Thái Bình với các tên tuổi vận động viên nổi tiếng như Đoàn Văn Hậu, Bùi Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền, Bùi Trường Giang... Thể thao được ví như chất gắn kết xã hội, vượt qua mọi chia rẽ dân tộc, tôn giáo và chính trị, thể thao là đại sứ, hiện thân, đại diện cho một đất nước, là nhân tố quan trọng của sức mạnh cường quốc.

Giờ đây các quốc gia đều nhận thấy vai trò, sức mạnh của thể thao và tùy theo cách riêng của mình, mỗi nước dù lớn hay nhỏ đều muốn gây dựng một nền ngoại giao thể thao.

Chính vì lẽ đó, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách đã và đang được thực hiện trên địa bàn, từ đó đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với đặc thù của địa phương; góp sức cùng các cơ quan trong tỉnh tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thể mạnh của địa phương cho đấu tư phát triển văn hóa, thể thao của tỉnh nhà.

Đối với những vấn đề nổi lên của địa phương, tôi sẽ tích cực lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời có ý kiến cùng với các cơ quan của tỉnh, cấp huyện, cấp xã giải quyết, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.